

โปรดเกล้าฯ 2 ขรก.หญิง นั่งตำแหน่งใหม่

นำเสนอเมื่อ : 16 เม.ย. 2558

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ 2 ข้าราชการพลเรือนนั่งตำแหน่งใหม่ "รุจิรา रिมนดี" จากรองเลขาธิการ ครม. เป็นผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุญาตให้ "ศิริพร กิจเกื้อกูล" เลขฯ ก.ค.ศ. เป็น กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่าด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นางสาวรุจิรา रिมนดี ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง

ระบุว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นางศิริพร กิจเกื้อกูล ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา [สำนักข่าวอิศรา](#) วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558